

Bài học về cuộc chiến Mĩ Việt và hiện nay ra sao?

Tác Giả: Nguyễn Hoàng Hà
Thứ Hai, 05 Tháng 12 Năm 2011 09:08

Ông chủ Nhà Trắng cũng nhận thấy rằng Mĩ không sẵn sàng trở lại đây của Trung Quốc.

Tổng thống Mĩ Barack Obama hôm qua tuyên bố “Washington không lo ngại về những ngày càng lớn của Bắc Kinh trên vũ đài quốc tế” nhưng người ta đặt ra câu hỏi mà tất cả khi chiến sự xảy ra giữa Mĩ và Trung quốc thì Trung quốc sẽ làm gì?

Những nhà quan sát quân sự quốc tế rất chú ý đến hai nghi ngờ của các nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương tại thành phố Honolulu, không phải chỉ vì các kết quả về kinh tế được thực hiện ở đây mà phần lớn nhìn vào một tình hình lại của sự đối đầu không thể tránh được của Trung quốc và hung hăng hiện nay và Mĩ không thể nhận được của và quá giới hạn. Vậy kết quả của Trung quốc đối đầu với Mĩ sẽ làm gì?

Người ta ai cũng biết, trước đây Trung quốc thông qua việc trả không hoàn lại cho Việt Nam một cách hòa bình để chấp nhận Mĩ không phải xuất phát từ tình hữu nghị mà đó chỉ là cái cớ và khu vực hiện tại lúc đó là “bảy trăm triệu nhân dân Trung quốc là hữu phận và đang chờ của nhân dân Việt Nam, môi trường như v.v...” nó cũng giống như khu vực hiện tại và 16 chiếc vàng hiện nay nhưng cái lý do chính yếu và lớn là họ muốn biến một Việt Nam thiên chi nhân do bị đẩy vào cuộc chiến tranh ái quốc và để tình hình thành người lính xung kích để báo về sự yên phía Nam của mình. Cho nên, các nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó thừa hiểu điều này nhưng trong thời không thể chấp nhận được, không có sự chọn lựa nào khác hơn nên đã phải chấp nhận sự hy sinh to lớn và sinh mạng của những người lính, và xảy ra những máu đổ đổ ỉa các việc trả nên nói ở trên.

Người lãnh đạo Việt Nam yêu nước lúc đó tuy không dám nói ra sự thật này nhưng trong suy nghĩ thâm sâu ai cũng hiểu rằng Trung quốc đã lợi dụng mình và Việt Nam buộc phải chấp nhận để chờ đợi hai khác lớn hơn quy định như cuộc chiến và mọi tình đó cũng đã phải chấp nhận thì đó chính là lúc Việt Nam vào những giai đoạn của cuộc chiến tranh, khi thực sự xảy ra những Mĩ sẽ thua trận, phải rút quân về nước, năm 1973 Trung quốc bắt đầu tính chuyển lợi dụng Việt Nam để mở cuộc với Mĩ. Họ cam đoan với Việt Mĩ là sẽ thuyết phục Việt Nam phải để để sự quán của mình tại Sài Gòn và sẽ có một sự hiệp thương với chính thể Việt Nam Cộng hòa dù là danh nghĩa để vớt vát uy tín của Mĩ sau hơn 30 năm dính sâu vào đây. Nhưng đến phút các xe tăng quân giới phóng tiến vào Sài Gòn, các kênh liên hệ của Trung quốc với Việt Nam và với nước này không thành và phía Việt Nam đã không nghe, họ đã hiểu rõ rõ dã tâm của Trung quốc nên quyết không đồng ý và vì thế sau cuộc chiến 1975 thì Trung quốc đã ra mặt đi đêm mở cuộc với Mĩ là họ tôn công Việt Nam, đẩy Việt Nam một bài học và để lợi là Mĩ cho họ quyên tiền để

Bài học về cuộc chiến Mĩ Việt và hiện nay ra sao?

Tác Giả: Nguyễn Hoàng Hà

Thứ Hai, 05 Tháng 12 Năm 2011 09:08

tiểu học buôn bán vào Miền miền thu. Đây là duyên khỉ đi có Thông cáo chung Thủ tướng hi ngày sau đó giữa Richat Nixon và Chu Ân Lai đi ký kết và dấn cuộc chiến 1979 sau đó.

Trung quốc phát động tấn công trên khắp tuyến biên giới phía Nam vào Việt Nam và cuối cùng dấn chu u hỷ ho hi hân 600000 thanh niên trẻ Trung quốc vô tội phỉ đi máu trên chiến trường và đi lính Việt nam cũng mất đi mất số lính sinh mạng gần triệu người, nghĩa là 550000 người người con yêu quý còn trẻ măng phỉ hi sinh trên chiến trường. Cái cuối cùng đi t đi c chính là Trung quốc đi c đi do buôn bán vào Miền và đây là thời kỳ nhỷ đi ng c a nên kinh tế n c này mà nay Hoa kỳ không thể ngăn cản nổi. Kinh tế m nh không có nghĩa là Trung quốc chỉ lo tích lũy tiền trong kho mà cái quan trọng là họ đã tung ra những khoản tài chính khổng lồ đi cho thí nghiệm bí mật n c c chiến lược ngàn xưa của ông họ là: “quân đội thù m i năm ch a mu n”. Người ta đã thấy họ đang mài dũa mài dao th t s c tr m ai đây? Đó là một câu hỏi nghiêm túc mà tôi mong người có thể giải đáp.

Th c ra người ta t đi câu hỏi: nếu Miền không sẵn hân và ngã m n, họ không tiến hành c m v n Việt Nam thì ch n ch n có đi c h i l n đi th th ng thuyết tr c ti p v i Việt Nam đi ngay sau đó hai n c thí t l p bang giao nh hi n nay thì làm gì có c h i cho Trung quốc v n mình l n m nh nh hôm nay. Và bài học m n tay Trung quốc đánh Việt Nam c a Hoa kỳ đã không thành công, mà trái lại càng đi a v th c a M xu ng th p ch a t ng có và t M đã là người d n đi ng, làm thang đi a Trung quốc lên đi nh cao vũ đài thí gi i nh hi n nay.

Người ta cũng đánh giá cao tầm nhìn sâu sắc, các n c c đang đi đúng h ng, sáng suốt và vai trò to l n c a ông ch t ch n c Việt Nam Trường T n Sang v a qua liên t c công du các n c nh n đi, Nam Triều tiên, Philippine và các ký kết sau đó v i các n c này cũng nh chuy n đi c a ông Thủ tướng Nguyễn Trường D n hôm nay t i h i nghị c p cao Aisan. Các cuộc thí ng thuyết c a các v này đã ph m hoàn toàn giá trị chuy n đi c a ông Nguyễn Phú Trường t i B c kinh v a qua. Người ta cho rằng những ai Việt nam có t thí ng thân Trung quốc nay đang t thí y đi n đi c, uy tín gi m sút nghiêm trọng và nh trò ch i dao s c trong tay v y.

M không s Trung Quốc những Trung quốc s ch i bài gì v i M ?

Người ta ai cũng thấy cũng gi ng nh vi c đi nh y v t v s n xu t t p ph lù hàng hóa đi lo i đi tung ra thí thí ng thí gi i làm gi u nhanh chóng thì v quân s Trung quốc cũng l i s n xu t đi các lo i vũ khí t h a tiến xuyên l c đi a mang đi u đi n h t nhân, phóng v tinh quân s liên mien ra kho ng không đi theo dõi các c ng qu c h t đi ng quân s cho đi n mua máy bay, t u chiến, t u ng m hi n đi nh t nh ng cái chính là họ đã l y c p nh ng khoa h c hi n

Bài học về cuộc chiến Mĩ Việt và hiện nay ra sao?

Tác Giả: Nguy&#n Hoàng Hà

Thứ Hai, 05 Tháng 12 Năm 2011 09:08

đi nh&#t c&#a Nga, M&# và các n&# c b&#ng đ&# m&#i mánh khỏe, m&#i cách th&# c đ&# trang b&# cho quân đ&#i mình. M&#t m&#t h&# ch&#a ti&#n cho M&# vay hay đ&#u t&# sâu h&#n vào th&# tr&#ng béo b&# này nh&#ng l&#i là đ&# nuôi các tham v&#ng l&#n h&#n là m&#t ngày không xa v&#t M&# và n&#u c&#n không th&#ng ti&#c mà tr&#m M&#. Nh&#ng tr&#m b&#ng cách nào? H&# đ&#nh l&#p l&#i bài h&#c không thành khi x&#a đó là l&#y B&#c Tri&#u tiên làm ng&#i lính tiên phong đ&#i ch&#i v&#i M&# và khi hai k&# đ&#ng đ&#u lieu siêu h&# ra m&#i rat



TT Barack Obama trong cuộc họp báo chung v&#i Th&# t&#ng Australia, bà Julia Gillard, t&#i Canberra

ay tr&#m M&#. Trung qu&#c r&#t chú ý đ&#n nh&#ng đ&#ng thái hi&#n nay c&#a Hoa k&#. C&# th&# là h&# r&#t chú ý t&#i vi&#cT&#ng th&#ng M&# bay sang Australia hôm qua đ&# g&#p Th&# t&#ng Julia Gillard và hai nhà lãnh đ&#o đã ký k&#t th&#a thu&#n an ninh m&#i v&#i Australia t&#i thành ph&# Canberra hôm qua. Theo th&#a thu&#n, M&# s&# đ&#a thêm nhân l&#c và thi&#t b&# t&#i Australia, đ&#ng th&#i Washington cũng đ&#c phép thuê thêm nhi&#u căn c&# quân s&# c&#a Canberra, AP đ&#a tin. Ông Ôn Gia B&#o đã nói th&#ng th&#ng là h&# theo dõi các di&#n bi&#n đáng lo ng&#i này c&#a vi&#c M&# th&#c s&# mu&#n quay l&#i Đông Nam Á Thái Bình đ&#ng.

M&# đúng ph&#i tr&# l&#i vì các chính sách sai l&#m đ&#a quân vào Afganitan, l-r&#c nh&#ng đ&#i l&#i là s&# t&#n th&#t kinh kh&#ng v&# sinh m&#ng và kinh t&# trong khi Đông Nam Á là c&# m&#t t&#ng lai l&#n c&#a M&# h&# l&#i b&# qua. Vì th&#, chính quy&#n hi&#n nay &# M&# đã nhìn nh&#n th&#y đ&#u này và vi&#c ông Obama đã đ&#a quân tr&# l&#i Úc và toorchuwcs các h&#i ngh&# l&#n hi&#n nay là m&#t b&#c đi r&#t quan tr&#ng và r&#t c&#n thi&#t. Ông Obama bình lu&#n r&#ng th&#a thu&#n m&#i là “quan tr&#ng” b&#i nó thúc đ&#y h&#p tác gi&#a hai n&#c. Gi&#i ch&#c M&# t&# ra th&#n tr&#ng khi nói r&#ng th&#a thu&#n không ph&#i là n&# l&#c duy trì s&# hi&#n di&#n lâu dài c&#a quân đ&#i M&# trên lãnh th&# Australia. Trong cuộc họp báo chung v&#i bà Gillard, ông Obama không đ&#a ra câu tr&# l&#i c&# th&# khi các phóng viên h&#i r&#ng th&#a thu&#n an ninh gi&#a M&# và Australia có ph&#i là công c&# đ&#ng ch&#n &#nh h&#ng c&#a Trung Qu&#c hay không. Nh&#ng ông kh&#ng đ&#nh M&# s&# ti&#p t&#c g&#i m&#t thông đ&#p rõ ràng: Trung Qu&#c c&#n ph&#i gánh v&#c nh&#ng trách nhi&#m c&#a m&#t c&#ng qu&#c trên th&# gi&#i. “Đ&#u quan tr&#ng là Trung Qu&#c ph&#i hành x&# theo lu&#t”, ông nói. Ông ch&# Nhà Tr&#ng cũng nh&#n m&#nh r&#ng M&# không s&# s&# tr&#i đ&#y c&#a Trung Qu&#c. “Tôi nghĩ nhi&#u ng&#i đã m&#c sai l&#m khi quan ni&#m r&#ng M&# s&# Trung Qu&#c và mu&#n ngăn ch&#n &#nh h&#ng c&#a Trung Qu&#c”, ông phát bi&#u. Ph&#i ch&#ng các nhà lãnh đ&#o Hoa k&# đã hi&#u th&#u tim gan đ&#ng đ&#i n&#c b&#c c&#a B&#c kinh? Ng&#i ta cho r&#ng Hoa k&# đã nhìn th&#y nh&#ng trong th&# gi&#i quan c&#a ng&#i M&#, cách nhìn M&# mà đ&#u này t&# x&#a đ&#n nay và v&#n có nhi&#u l&#ch l&#c nhi&#u khi còn sai n&#a nh&# bài h&#c t&# chi&#n tranh Việt nam và cuộc chiến đ&#y m&#t mát hi&#n nay &# l-r&#c và Afganitan v.v...

Bài học về cuộc chiến Mĩ Việt và hiện nay ra sao?

Tác Giả: Nguyễn Hoàng Hà

Thứ Hai, 05 Tháng 12 Năm 2011 09:08

Vì Trung quốc thì sao? Họ đang mài dao sắc để sau lưng và họ ý nghĩa khác ra đời để u với Mĩ.

Bức Kinh phẫn nộ ngay lập tức sau khi Mĩ ký kết thỏa thuận an ninh với Australia. Ông Lưu Vi Dân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng Washington và Canberra nên thảo luận xem thỏa thuận có phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế hay không mặc dù ông Ben Rhodes, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đáp lại rằng thỏa thuận không nhằm hợp lý, mà còn đáp ứng yêu cầu của nhiều nước trong khu vực. Những nước này muốn Mĩ tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương.

Những đời mà người Việt Nam đã nhìn thấy đó là nạn cuộc chiến xảy ra giữa Mĩ và Trung quốc thì Trung quốc sẽ đẩy Bắc Triều Tiên vào vị trí xung trận để tận công Mĩ mà họ người đó khoan tay nhàn và khi Mĩ siêu điều, đến lúc đó Trung quốc sẽ đưa nhát dao quyết định mà trở mặt với Mĩ, đó là đời cho các chúng.

Trung quốc biết rõ người Bắc Triều Tiên rất tài giỏi trong phát minh khoa học nhất là vũ khí quân sự và họ phẫn nộ rất kinh khủng khi bị đưa vào đồng minh cùng nên các thế vũ khí đang có trong tay như hạt nhân, pháo các tên, thậm chí như họ thế sẽ có hạt nhân mang đến đến hạt nhân xa như người ta vẫn đàm tiếu thì nhất định khi cần thì họ chông tiếu mà đem xđồng không khoan nhượng, chông họ chùn tay. Bài học cho thấy mấy chục năm qua Mĩ và Nam Triều Tiên, Nhật không thế chôn tay họ trong các phát minh khoa học quân sự hiện đại mà trái lại, trong gian khó, bị cấm vận tại nghị t ngã thì lại càng thế thúc họ phát minh ra các thế vũ khí nguy hiểm hơn, hiện đại hơn mà làm nào họ đem chôn thì Mĩ và Nam hàn đời đầu đời. Vì đánh tửu chiến hiện đại nhất của Nam hàn vừa qua và về thế thế tội chông ng ngôm hôm qua đã chông minh đời này. Bắc Triều Tiên không phải không biết họ đang bị Trung quốc lợi dụng họ như cái khó là chính Mĩ và Nam hàn đã không biết tách họ ra khỏi tình hình đồng này để hòa hoãn đời hòa bình hai miền Nam Bắc Triều Tiên và tập trung vào con họ sát Trung quốc đang làm như hàng ngày này. Vì thế, người ta cho rằng họ lúc nào họ t, Mĩ nên khôn ngoan hòa giải với Bắc Triều Tiên để cô lập Trung quốc. Đó là thế thế sách trong bàn cờ hiện nay. Đúng là các cộng đồng quốc đang nhìn và gi tay để họ huy t nhau. Hãy chôn xem.

Ngày 10 tháng 11 năm 2011.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

Bài học về cuộc chiến Mĩ Việt và hiện nay ra sao?

Tên: Nguyễn Hoàng Hà

Thị trấn: Hải, 05 Tháng 12 Năm 2011 09:08
